

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน</p>	<p>สังคมไทยเป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ภายใต้ความแตกต่าง ด้วยการยอมรับและเปิดใจเข้าหากัน นั่นคือความมั่งคั่งของประชาธิปไตย หากเปรียบประเทศเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ครอบครัวนี้ก็คงเหมือนทุกๆ ประเทศ ที่มีเศรษฐกิจและสังคมที่แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ หรือ ๓ พี่น้อง พี่คนโต เปรียบเสมือนผู้ที่มีฐานะดีมีความเข้มแข็ง ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจขนาดใหญ่ แม้จะพึ่งพาตนเองได้ แต่รัฐบาลหรือพ่อแม่ยังคงต้องให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอยู่</p> <p>ในส่วนของลูกคนกลางเปรียบเสมือนเป็นชนชั้นกลางมีหน้าที่การทำงานที่มั่นคง หากไม่มีปัจจัยภายนอกมากกระทบก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากป่วยไข้ เกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวิตก็คงจะลำบากสักกระยะ กว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ รัฐบาลต้องระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมากกระทบเพื่อให้เขาเติบโตแข็งแรงได้อย่างไม่ลำบาก</p> <p>สำหรับน้องคนสุดท้องคือผู้มีรายได้น้อย ทั้งเกษตรกร ทั้งอาชีพอิสระรับจ้าง ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึง SME และ Start upที่กำลังจะเริ่มตั้งธุรกิจใหม่ ยังต้องพึ่งพาการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างมาก รวมทั้งพี่คนโตและคนกลางที่ต้องช่วยพ่อแม่ดูแลน้อง ให้ความช่วยเหลือเชื่อมโยงกัน เหมือนที่กล่าวอยู่เสมอว่าทุกคนอยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน ต้องพึ่งพา ซึ่งกันและกัน โดยรัฐบาลจะดูแลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้ทุกคนในห่วงโซ่นี้เข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ทุกคนต้องพัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติม ปรับตัว ไม่ปิดโอกาสตนเองโดยรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อย่างน้อยต้องรับฟังหออกระจายข่าวที่มีอยู่ทั้ง ๗ หมื่นกว่าหมู่บ้านทั่วประเทศ</p>	<p>สน.ปท.</p>
<p>๒. การแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดิน</p>	<p>ตลอดช่วงเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ภาครัฐตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศที่ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ทางบก ทางราง ทางทะเล ทางอากาศ ทั้งด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงโอกาสและกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้</p> <p>(๑) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชน เช่น การจัดสรรที่ดินทำกินและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ใน ๖๑ จังหวัดกว่า ๔๗,๐๐๐ ราย และการพัฒนา Smart Farmer มากกว่า ๑ ล้านราย</p> <p>(๒) การระบายข้าวจากโครงการรับจำนำข้าว กว่า ๑๗ ล้านตัน ซึ่งมีส่วนในการส่งผลให้ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้น</p> <p>(๓) การอำนวยความสะดวกโดยตั้งกองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงบริการด้านกระบวนการยุติธรรมได้แก่ เงินค่าใช้จ่ายในการปล่อยตัวชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าฤชาธรรมเนียมในทุกประเภทคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น</p>	<p>สน.ปท./ สน.สก. และ ทุกสำนัก/ กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓. การพัฒนา คุณภาพชีวิต</p>	<p>ภาครัฐตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มฐานราก ได้แก่</p> <p>(๑) การให้สวัสดิการต่างๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า ๑๔ ล้านราย</p> <p>(๒) การเปิดโครงการร้านธงฟ้า รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ มาตรการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านและซ่อมแซมบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>(๓) การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ โดยมีการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้เกือบ ๕๕๐,๐๐๐ ราย</p> <p>(๔) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ครอบคลุม ๘ หมื่นหมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๙๒,๐๐๐ กว่าโครงการ</p> <p>(๕) การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกือบ ๘ หมื่นกองทุน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการออม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง</p> <p>สำหรับด้านสุขภาพ รัฐบาลได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ยกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มอัตราเหมาจ่ายรายหัว เป็น ๓,๖๐๐ บาทต่อคน</p> <p>(๒) พัฒนาระบบ UCEP สายด่วน ๑๖๖๙ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิรักษาทุกที่ ฟรี ๗๒ ชั่วโมง” ให้มีความสำคัญกับการแพทย์ระดับปฐมภูมิ เช่น ทีมหมอครอบครัว ที่เน้นการป้องกันและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับบริบาลชุมชนเพื่อเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>ในส่วนของการช่วยเหลือที่เป็นแบบระยะยาว รัฐบาลได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ๔,๖๐๐ กว่าแปลง พื้นที่ ๕.๔ ล้านไร่</p> <p>(๒) การใช้ Agri-Map เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนตลาดนำการผลิต</p> <p>(๓) การเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนผ่านการดำเนินโครงการสินค้า OTOP และส่งเสริมสินค้า GI โดยสามารถขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ด้วยการสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและนำผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การจำหน่ายบนเครื่องบิน ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และได้สร้างรายได้ของประชาชนในชุมชนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๙๘,๐๐๐ ล้านบาท ในปีแรกของรัฐบาล เป็น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ ปีที่แล้ว</p> <p>นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สนับสนุนการทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมให้มีธนาคารชุมชน หรือสถาบันการเงินประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นแหล่งทุนท้องถิ่น ตัดวงจรหนี้ในระบบ ขจัดปัญหาการเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งผลักดัน พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ฯ เพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกรังแก หรือเอาเปรียบจากนายทุน ผู้มีอิทธิพล</p>	<p>สน.ปท./ สน.สก./ ทุกสำนัก/ กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๔. การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ</p>	<p>ในการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน ๑๐ พื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีผู้ประกอบการ SMEs สนใจจัดตั้งธุรกิจมากกว่า ๓,๐๐๐ ราย มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI วงเงินเกือบ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอนาคตจะเกิดห่วงโซ่การผลิต แปรรูป การตลาด กระจายตัวและเชื่อมโยงกัน วัตถุดิบในท้องถิ่นถูกนำเข้าสู่สายพานการผลิตและแปรรูป มีการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ นอกประเทศ และตลาดออนไลน์ได้ดีขึ้นกว่าในอดีต</p> <p>มาตรการทั้งหมดนี้ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและได้วางรากฐานในการเพิ่มศักยภาพการผลิต มูลค่าสินค้าและบริการในระยะยาว รวมถึงการมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่หนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะเร่งผลักดันก็คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าภาครัฐได้พยายามวางแผนในการสนับสนุนพี่น้องในชุมชนในทุกมิติเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป</p>	<p>วช. ทุกสำนัก/ กอง</p>
<p>๕. ส่งท้าย</p>	<p>ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้แก้ปัญหาที่สะสมกว่า ๑๐ ปี พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเพื่อวันข้างหน้า จึงขอเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพยากรของชาติ ได้แก่</p> <p>(๑) การส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ในการดูแลทรัพยากรมนุษย์ เป็นการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กไทยมากกว่า ๖๗๐,๐๐๐ คน หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา นี้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้เป็นตัวนำ มีสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยระดับนานาชาติพัฒนาต้นแบบหรือนวัตกรรมปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผล และเสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายกับระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถหักลดหย่อนได้เป็นจำนวน ๒ เท่า ของจำนวนเงินที่บริจาค สำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ เป็นจำนวน ๒ เท่า ของรายจ่ายที่บริจาค ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>ผลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นรูปธรรม คือ การทำงานร่วมกันระหว่าง กสศ. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ และจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ อย่างมีเงื่อนไข</p>	<p>ทุกสำนัก/ กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๖๐๐ บาทต่อคน ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษจำนวนทั้งสิ้น ๕๑๗,๐๐๔ คน ใน ๒๖,๕๕๗ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ และมีแผนจะขยายผลไปสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อีกประมาณ ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ต่อไป ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รัฐบาลโดย กสศ. จึงได้มีโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สนับสนุนให้เยาวชนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส แต่มีศักยภาพ ปีละประมาณ ๒,๕๐๐ คนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้รับโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาเป้าหมายของประเทศสาขาขาดแคลน สาขา STEM และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการโดยตรง ทั้งในและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบแล้ว มีโอกาสได้งานทำทันที</p> <p>ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน นอกจากการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่สายอาชีพแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสสู่การศึกษาระดับสูงแก่นักเรียนที่มีศักยภาพ แต่มีอุปสรรคทางรายได้ของครอบครัว โครงการยังมุ่งปฏิรูปการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาสายอาชีพให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐”</p> <p>(๒) โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม ป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเล คั้นระบบนิเวศน์ให้กับชุมชน ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ให้ชาวเมือง และต่อยอดด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้คนทั้งประเทศ</p> <p>รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาย่างจริงจัง และยั่งยืน ด้วยแนวทางพระราชดำริตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศได้ฟื้นคืนกลับคืนมาเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร</p> <p>มากกว่าการได้ทรัพยากรป่าชายเลนกลับคืน พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นเสมือนปอดของคนในพื้นที่ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้เร็วกว่าป่าไม้ถึง ๔ เท่า และยังเป็นแหล่งสำคัญที่จะช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน พื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าชายเลน และได้ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ของกรุงเทพมหานคร</p>	

